
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar

Nú þegar er verið að taka há og mikil gjöld af bifreiðareigendum t.d. bifreiðargjöld, olíugjöld og fleira. 
Það á að vera nægilegt til að viðhalda vegum ef rétt er haldið á spilunum.

Ég mótmæli því þeim áformum að setja veggjöld á eðlilega uppbyggingu vegakerfisins.
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